

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source : ผู้จัดการรายวัน		49399140	
Date : 22 ส.ค. 2549	Page : 6	No :	

บทช.ให้ที่ไอทีนำร่องไวแมกซ์

ผู้จัดการรายวัน - ทีไอที นำร่อง ไวแมกซ์ ให้ กทช. พร้อมเก็บข้อมูลรายงานประสิทธิภาพผ่านโครงการศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท ร่วมกับ ม.แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย จัดบฯให้ 60 ล้านบาทจากข้อตกลงยูเอสโอฯ หวังต่อยอดบริการในอนาคต

พล.อ.สุชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) กล่าวว่า กทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบริษัท ทีไอที ได้ตกลงร่วมกันเพื่อจัดทำโครงการศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทขึ้นที่จังหวัดเชียงราย ให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนและเด็กนักเรียน ผ่านบริการโทรคมนาคมในพื้นที่ชนบท ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง หรือ ไวแมกซ์ (WiMax)

โครงการนี้เป็นหนึ่งในภารกิจตาม พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ในด้านการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาด้วยบริการโทรคมนาคมตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานและบริการสังคม (ยูเอสโอ) ของ ทีไอที ซึ่งเป็นไปตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการจัดให้บริการยูเอสโอ โดย ทีไอที จะรับผิดชอบสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ ตามที่ได้รับอนุมัติจาก กทช.

นายจรัส ต้นตรีสุคนธ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ทีไอที กล่าวว่า ไวแมกซ์ จะเป็นเทคโนโลยีหลักในการนำมาให้บริการ โดย ทีไอที ใช้คลื่นความถี่ 2.4 GHz ซึ่งเป็นความถี่ที่ได้รับจัดสรรตามไลเซนส์ที่ได้รับมา โดยโครงการนี้ถือเป็นโครงการนำร่องไวแมกซ์แห่งแรกของไทย ก่อนที่ ทีไอที จะนำมาให้บริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต ซึ่งงบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้เป็นจำนวน 60 ล้านบาท แบ่งเป็นลงทุนโครงข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ จำนวน 240 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

"เป็นพันธมิตรตามข้อตกลงกับ กทช. ในด้านยูเอสโอ โดยทีไอทีจะทำบริการนี้ให้เต็มรูปแบบเพื่อให้รู้ถึงประสิทธิภาพการนำไวแมกซ์มาประยุกต์ใช้ ก่อนจะนำผลรายงานทดสอบเสนออีก กทช."

ด้านนายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า ขณะนี้ได้คัดเลือกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 23 แห่งเข้าร่วมนำร่อง โดยจะเรียนในรูปแบบทางไกลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านไวแมกซ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นศูนย์กลางข้อมูลเครือข่าย พร้อมจัดทำหลักสูตร โดยโครงการนี้จะใช้เวลา 3 ปี (2549-2551) ซึ่งขณะนี้คาดว่าจะสามารถเริ่มโครงการได้

สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมจะอยู่ในรัศมีห่างจากมหาวิทยาลัยไม่เกิน 30 กิโลเมตร โดยจะมีทั้งกลุ่มขาดแคลน กลุ่มพัฒนาแล้ว เพื่อให้มาเทียบเคียงในแง่ความสำเร็จ ก่อนที่จะนำผลมาชีวิตก่อนที่จะจัดทำโครงการนี้ต่อขยายไปใช้ในระยะยาว ในการเข้าร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ด้วยการส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา การพัฒนาบุคลากร ประชาชน ในท้องถิ่น จากการที่ได้นำเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมยุคใหม่มาประยุกต์ใช้

นายเศรษฐพร คูศิริพิทักษ์ หนึ่งใน กทช. กล่าวว่า ปลายปีนี้อาจว่าหลักเกณฑ์การอนุญาตไวแมกซ์รวมถึง 3G จะออกร่างประกาศได้ ซึ่ง กทช. ได้พยายามเร่งที่จะดำเนินการ โดยขณะนี้ คณะกฤษฎีกาได้ตีความให้ กทช. สามารถจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับโทรคมนาคมได้แล้ว โดยไม่ต้องรอการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการวิทยุและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสช.) ■